

# GẮN BÓ MẬT THIẾT VỚI NHÂN DÂN LÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

✎ TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

*Khoa Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị khu vực I*

**Tóm tắt:** *Gắn bó mật thiết với nhân dân là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, là bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nay, cần tiếp tục tăng cường sự gắn bó giữa Đảng và nhân dân qua một số giải pháp như: nâng cao nhận thức của Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân về mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận; phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân.*

**Từ khóa:** *Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân, gắn bó mật thiết.*

## 1. Gắn bó mật thiết với nhân dân là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định: “Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản...

Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng Đảng

Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiên hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”<sup>1</sup>.

Như vậy, gắn bó mật thiết với nhân dân là một trong năm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng hiện nay. Nội dung của nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân

1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, <https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-viii/dieu-le-dang-cong-san-viet-nam-1552>

dân hiện nay được thể hiện qua các khía cạnh: Đảng tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mọi chủ trương, chính sách của Đảng phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng và khả năng của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ, Đảng chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về các quyết định của mình. Đảng động viên, tổ chức nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; thực hiện nguyên tắc dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Các tổ chức đảng phải làm tốt công tác dân vận; đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo của Đảng phải thường xuyên đi sát cơ sở, đi sát nhân dân, trực tiếp trao đổi ý kiến với nhân dân, học hỏi kinh nghiệm sáng tạo của nhân dân, mỗi đảng viên phải thường xuyên liên hệ với nhân dân, thật sự vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đảng lãnh đạo xây dựng và phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng. Đảng thường xuyên tiến hành đấu tranh ngăn ngừa và khắc phục quan liêu, tham nhũng...

## 2. Quan điểm của Đảng về mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: Nhân dân là tất cả những người lao động, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, giới tính, lứa tuổi. Tất cả những người không đi ngược lại lợi ích và mục đích chung của toàn dân và của dân tộc. Hồ Chí Minh xác định nước phải lấy dân làm gốc. Bởi lẽ:

“Gốc có vững cây mới bền

Xây lâu thắng lợi trên nền nhân dân”<sup>2</sup>.

Không những khẳng định nhân dân là gốc của nước, của cách mạng mà Người còn đặt nhân dân ở vị trí tối thượng: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế

giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”<sup>3</sup>.

“Dễ mười lần không dân cũng chịu.

Khó trăm lần dân liệu cũng xong”<sup>4</sup>.

Theo Người, muốn cho dân biết làm cách mạng thì trước hết Đảng phải làm cho dân giác ngộ, phải giảng lý luận và chủ nghĩa cho dân hiểu, phải tập trung sức mạnh của nhân dân thành một khối thống nhất. Đảng phải biết ý kiến dân chúng, học dân chúng, nâng cao dân chúng; đảng viên phải vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Với Đảng, “nếu không có nhân dân giúp sức, thì Đảng không làm được việc gì hết”<sup>5</sup>, “một giây, một phút cũng không thể giảm bớt mối liên hệ giữa ta và dân chúng”<sup>6</sup>.

Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay luôn nhất quán thể hiện bản chất: Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng đề ra Cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng gắn bó và phục vụ nhân dân, lãnh đạo nhân dân thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân.

Án Nghị quyết tháng 10 năm 1930 của Đảng yêu cầu phải “Công tác trong quần chúng”<sup>7</sup>, “phải làm cho càng ngày càng

3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.453.

4. Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.280.

5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 5, Nxb CTQG, H., 2011, tr. 278.

6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 5, Nxb CTQG, H., 2011, tr. 325.

7. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tập 2, tr.114.

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.502.

đông quân chúng biết mục đích của Đảng và ý kiến của Đảng đối với các việc quan trọng xảy ra”<sup>8</sup>.

Điều lệ Đại hội lần thứ II của Đảng xác định: “lấy việc phục vụ quần chúng nhân dân làm đường lối hoạt động của Đảng”<sup>9</sup>, “mỗi đảng viên phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, hiểu rõ nguyện vọng nhu cầu của quần chúng nhân dân để kịp thời giải quyết một cách thích đáng. Đảng phải chống bệnh cô độc, mệnh lệnh, quan liêu, cũng như bệnh theo đuôi quần chúng”<sup>10</sup>.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng rút ra bài học:

“Một là, trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động.

Đảng ta không có mục đích nào khác là đấu tranh vì hạnh phúc của nhân dân. Quần chúng là người làm nên lịch sử.

Nhân dân ta rất cách mạng, có những phẩm chất rất quý báu, trải qua trên nửa thế kỷ chiến đấu liên tục, chịu đựng biết bao hy sinh, gian khổ, luôn luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vì chủ nghĩa xã hội. Trong hoàn cảnh Đảng có sai lầm, khuyết điểm, nhân dân vẫn thiết tha mong đợi Đảng khắc phục sai lầm, đưa đất nước tiến lên. Đảng ta không thể phụ lòng mong đợi đó của nhân dân.

Bài học lớn rút ra từ những năm qua là trong điều kiện đảng cầm quyền, phải đặc biệt chăm lo củng cố sự liên hệ giữa Đảng và nhân dân; tiến hành thường xuyên cuộc đấu tranh ngăn ngừa và khắc phục

chủ nghĩa quan liêu. Mỗi đảng viên cộng sản phải thật sự vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng và khả năng của nhân dân lao động, phải khơi dậy được sự đồng tình, hưởng ứng của quần chúng. Quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng, đi ngược lại lợi ích của nhân dân là làm suy yếu sức mạnh của Đảng”<sup>11</sup>.

Trong Nghị quyết 08B-NQ/HNTW ngày 27/3/1990, Đảng yêu cầu: “Các tổ chức đảng từ Trung ương đến chi bộ đều phải lấy công tác vận động và chăm lo lợi ích của quần chúng làm một nội dung chủ yếu trong hoạt động của mình”<sup>12</sup>.

Quan điểm của Đảng tiếp tục được khẳng định tại Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ. Động lực thúc đẩy phong trào nhân dân là phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân; kết hợp hài hòa các lợi ích; quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ công dân; chú trọng lợi ích trực tiếp của người dân; huy động sức dân phải đi đôi với bồi dưỡng sức dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Phương thức lãnh đạo công tác dân vận của Đảng phải gắn liền với công tác xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Mọi quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải phù hợp với lợi ích của nhân dân, do nhân dân,

11. Đảng Cộng sản Việt Nam: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, ngày 15/12/1986, <https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-vi/bao-cao-chinh-tri-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-v-trinh-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-quooc-lan-thu-vi-cua-1491>

12. Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết 08B-NQ/HNTW ngày 27/3/1990, Về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân.

8. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tập 2, tr.116.

9. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tập 2, tr.445.

10. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tập 2, tr.445 - 446.

vì nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu để nhân dân tin tưởng, noi theo. Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang<sup>13</sup>.

Nhìn lại 30 năm đổi mới đất nước, từ những thành tựu cũng như những hạn chế, khuyết điểm, Đảng rút ra bài học: đổi mới phải luôn luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, vì lợi ích của Nhân dân, dựa vào Nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết; phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tăng cường mối quan hệ mật thiết với Nhân dân.

Từ thực tiễn 35 năm công cuộc đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý báu, trong đó bài học kinh nghiệm thứ hai là:

“Hai là, trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin

của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”<sup>14</sup>.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định rằng Nhân dân là nền tảng chính trị - xã hội, là cội nguồn sức mạnh của các chính đảng và tổ chức chính trị: “... về bình diện quốc gia, việc xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối, cương lĩnh cần xuất phát từ nhận thức “lấy dân làm gốc”, lấy người dân là trung tâm, coi hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất, từ đó thúc đẩy Nhà nước xây dựng, triển khai thực hiện luật pháp, chính sách phù hợp, hiệu quả và cụ thể nhằm bảo đảm phát triển theo hướng đó”<sup>15</sup>.

### 3. Thực tiễn mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân

Gắn bó máu thịt với nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cùng nhân dân Việt Nam vượt qua bao khó khăn, thách thức trong hơn 90 năm qua. Kể từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện khát vọng cháy bỏng của những người dân thuộc địa là giành độc lập vào năm 1945, sau đó tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến toàn dân để giành lại và gìn giữ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước vào năm 1975. Kể từ đó, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bảo vệ vững chắc nền độc lập đất nước của mình, giành thắng lợi trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, khôi phục sau chiến tranh và đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã chú trọng việc tuyên truyền, giáo

13. Đảng Cộng sản Việt Nam, *Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 Về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới*.

14. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, tập 2, tr. 27-28, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.

15. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: *Nhân dân là nền tảng chính trị - xã hội, là cội nguồn sức mạnh của các chính đảng và tổ chức chính trị*, <https://dangcongsan.vn/tieu-diem/nhan-dan-la-nen-tang-chinh-tri-xa-hoi-la-coi-nguon-suc-manh-cua-cac-chinh-dang-va-to-chuc-chinh-tri-584773.html>

dục, xây dựng nhận thức đúng đắn về mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân; coi trọng khoa học hoá, dân chủ hoá quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết để phù hợp giữa “ý Đảng” và “lòng dân”; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Việc thực hiện đường lối đổi mới đã đem lại những chuyển biến rõ rệt, hết sức sâu sắc và tích cực, Việt Nam là nước đang phát triển, đạt mức thu nhập trung bình, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới; văn hóa phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, thuộc nhóm nước đạt chỉ số cao về phát triển con người của Liên hợp quốc (HDI), nhất là so với các nước có cùng trình độ phát triển; trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam đang nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19, coi sức khỏe và an toàn sinh mạng của người dân là trên hết, trước hết; chủ động, tích cực phòng chống có hiệu quả dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Công tác dân vận được chú trọng và tiếp tục đổi mới; quan điểm “dân là gốc”, là chủ thể của công cuộc đổi mới được nhận thức và thực hiện ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn; mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân được củng cố, tăng cường. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị được nâng cao; coi trọng việc lắng nghe, nắm tình hình và giải quyết những nguyện vọng, kiến nghị hợp pháp, chính đáng, những vấn đề bức xúc của Nhân dân.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là dân vận chính quyền được đẩy mạnh và thực hiện khá đồng bộ ở các cấp, các ngành, tạo chuyển biến về nhận thức và nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Chính phủ đã xây dựng, vận hành hệ thống tiếp nhận,

trả lời phản ánh, kiến nghị của nhân dân và doanh nghiệp; nhiều địa phương đã công khai đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kiến nghị của nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được mở rộng về phạm vi và đối tượng, trở thành hoạt động thường xuyên và có hiệu quả. Công tác tiếp dân và đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từng bước đi vào nề nếp.

Kinh nghiệm từ thực tiễn của Đảng là phải luôn lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, dựa vào sức mạnh vô địch của nhân dân. Đảng lãnh đạo bằng đường lối phát triển dựa trên những quy luật khách quan, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân; khơi dậy và phát huy sự đổi mới, sáng tạo, tham gia của toàn xã hội; phát triển quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Với ý chí và quyết tâm của dân tộc là phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đang nỗ lực tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế toàn diện. Trên thực tế, xét trên nhiều phương diện, người dân Việt Nam ngày nay đang có các điều kiện sống tốt hơn so với bất cứ thời kỳ nào trước đây, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng<sup>16</sup>.

#### 4. Một số giải pháp tiếp tục tăng cường sự gắn bó giữa Đảng và nhân dân hiện nay

16. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, <https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/mot-so-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-ve-chu-nghia-xa-hoi-va-con-duong-di-len-chu-nghia-xa-hoi-o-viet-nam-646305/>

**\* Nâng cao nhận thức của Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân về mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân**

Gắn bó mật thiết với nhân dân là một trong năm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng hiện nay, là yêu cầu bắt buộc đối với mọi tổ chức đảng và đảng viên. Để thực hiện tốt, cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị về mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, về nội dung, bản chất của nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, về công tác dân vận của Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động qua việc đa dạng hoá như: sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề; trong các đợt kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên; trong sơ kết, tổng kết công tác đảng; qua kết hợp với các hoạt động lớn của chính quyền, các đoàn thể nhân dân; qua các khoá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên... Cần sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội theo hướng thiết thực, tăng cường đồng thuận trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân về mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và nhân dân, về tôn chỉ, mục đích, bản chất của Đảng, về trách nhiệm của nhân dân trong việc duy trì, bảo vệ mối quan hệ này.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng phương thức nêu gương, trước hết là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra,

giám sát về việc thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân; xử lý kỷ luật đảng nghiêm minh tổ chức và đảng viên vi phạm cũng là biện pháp để tuyên truyền, giáo dục hiệu quả đối với cán bộ, đảng viên và có sức thuyết phục đối với quần chúng nhân dân.

**\* Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận**

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần quyết tâm cao trong thực hiện những yêu cầu về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị mà Đại hội XIII của Đảng đưa ra:

Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Tiếp tục hoàn thiện và thực thi quy định về đạo đức công vụ trong công tác dân vận, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thật sự “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”. Cán bộ, đảng viên phải nắm vững và hiểu rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh vững vàng và linh hoạt trong mọi hoạt động thực tiễn, tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống đúng đắn, hòa nhập với cộng đồng, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nơi cư trú; không ngừng cố gắng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tích lũy kinh nghiệm trong công việc; có trách nhiệm, tâm huyết với công tác dân vận; tận tụy phục vụ nhân dân, gương mẫu trong công việc và cuộc sống để nhân dân học tập theo. Phê phán, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu dân.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải

quyết nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận. Rà soát bổ sung và thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, tổ chức với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận.

Thực hiện tốt yêu cầu về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có tinh thần cống hiến cho dân tộc, có chuẩn mực văn hóa, đạo đức tiến bộ và trình độ quản trị, kinh doanh giỏi. Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ. Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Động viên cựu chiến binh, công an hưu trí phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và Công an nhân dân Việt Nam cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và

chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của người cao tuổi trong xã hội, cộng đồng và gia đình, kính trọng, bảo vệ và chăm sóc người cao tuổi. Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống “tốt đời đẹp đạo”, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hỗ trợ để người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, phát triển kinh tế và đời sống, hòa nhập xã hội nước sở tại.

Tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí nhằm cùng cố hiệu quả hoạt động của Đảng, Nhà nước, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ chính trị.

**\* Phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân**

Tiếp tục đổi mới hình thức đối thoại, tiếp thu các ý kiến đóng góp, các kiến nghị của nhân dân như: chú trọng đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, hình thức trả lời chất vấn, tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, quá các phương tiện truyền thông đại chúng và nắm bắt dư luận xã hội...

Phát huy vai trò, sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, giữa các vùng, địa phương; quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tổ chức có hiệu quả, thực chất việc nhân dân tham gia giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức

trong hệ thống chính trị; phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao trách

nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tăng cường đối ngoại nhân dân.

### TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng*, ngày 15/12/1986, <https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-vi/bao-cao-chinh-tri-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-v-trinh-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-quo-lan-thu-vi-cua-1491>
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Nghị quyết 08B-NQ/HNTW ngày 27/3/1990 Về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân*.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, *Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 Về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới*, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2013.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2016.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.
6. Hội đồng lý luận Trung ương: *Đảng Cộng sản Việt Nam trách nhiệm trước nhân dân và lịch sử*, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011.
7. TS. Trần Thị Hương: *Thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong giai đoạn hiện nay*, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016.
8. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng: *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, <https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/mot-so-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-ve-chu-nghia-xa-hoi-va-con-duong-di-len-chu-nghia-xa-hoi-o-viet-nam-646305/>
9. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: *Nhân dân là nền tảng chính trị - xã hội, là cội nguồn sức mạnh của các chính đảng và tổ chức chính trị*, <https://dangcongsan.vn/tieu-diem/nhan-dan-la-nen-tang-chinh-tri-xa-hoi-la-coi-nguon-suc-manh-cua-cac-chinh-dang-va-to-chuc-chinh-tri-584773.html>